



ประกาศกรมราชทัณฑ์  
(เรื่อนจำกลางคลองไผ่)

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ  
ในตำแหน่งนักจิตวิทยาของเรือนจำกลางคลองไผ่

ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้อนุมัติให้เรือนจำกลางคลองไผ่ นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
เป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยา ของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จำนวน ๒ ราย ตั้งแต่ลำดับที่ ๒  
ถึงลำดับที่ ๓ ตามประกาศทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มาดำเนินการ  
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงาน  
ราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาของเรือนจำกลางคลองไผ่ นั้น

บัดนี้ กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำกลางคลองไผ่ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะของผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็น  
พนักงานราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาของเรือนจำกลางคลองไผ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจ  
ตามความในข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ  
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา  
ที่ ๕๕๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน และหนังสือกรมราชทัณฑ์  
ที่ ยธ ๐๗๐๒.๗/๘๓๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น  
พนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานราชการ  
ในตำแหน่งนักจิตวิทยาของเรือนจำกลางคลองไผ่ ดังนี้

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๗๐๓๖๐๑	๗๒๓๐๑๐	นางสาวลลิตดา ภูเดช

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยา  
ของเรือนจำกลางคลองไผ่ ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใน  
ตำแหน่งเดิมยังไม่หมดอายุบัญชีหรือยังไม่ถูกยกเลิก
๒. ผู้ผ่านบัญชีการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาของ  
เรือนจำกลางคลองไผ่ จะมีสิทธิได้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็น  
พนักงานราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๓. ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาของเรือนจำกลางคลองไผ่ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิกการเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่งดังกล่าว คือ

- ๓.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิรับการจัดจ้างในตำแหน่งดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะจัดจ้างในตำแหน่งดังกล่าว
- ๓.๔ ผู้นั้นได้แจ้งความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการจัดจ้างหรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา หรือในตำแหน่งนักจิตวิทยาของเรือนจำกลางคลองไผ่ หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งนักจิตวิทยาของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล)

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมราชทัณฑ์